

CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ (MIM) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *01* /CV - KSCK

V/v: Giải trình CV: 5627/TB-SGD HN

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2024



Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày 2 tháng 1 năm 2024 Công ty Cổ Phần Khoáng Sản và Cơ Khí mã chứng khoán MIM có nhận được công văn 5627/ TB- SGD HN ký ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Quý Sở yêu cầu MIM giải trình và phản hồi về việc Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Nay bằng công văn này MIM xin giải trình các ý kiến từ chối của Kiểm toán như sau:

Về đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, phải trả, ứng trước cho người bán, người mua trả tiền trước và các khoản tạm ứng tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022. Khoản công nợ phải thu 5,6 tỷ đồng trong đó gần 2 tỷ đồng là khoản công nợ khó đòi không đòi được, số này đã được trích lập dự phòng, một số có công nợ 2 bên vừa phải thu vừa phải trả chưa làm bù trừ công nợ, một số khách hàng Công ty có gửi đối chiếu nhưng khách hàng không gửi trả lại. Khoản trả trước cho khách hàng 7 tỷ đồng trong đó có khoản trả trước cho Công ty TNHH Kiến Trúc Xanh 6,2 tỷ đồng đến thời điểm này hai bên thống nhất không thực hiện hợp đồng và đối tác đã hoàn lại tiền Công ty. Khoản phải thu ngắn hạn 13,5 tỷ đồng trong đó có khoản đặt cọc thực hiện hợp đồng cho Công ty Minh Lương 10 tỷ đồng, Công ty Long Phát 3 tỷ đồng, đến nay các hợp đồng đã tất toán các đối tác đã hoàn trả khoản đặt cọc trên. Khoản tạm ứng hơn 9 tỷ đồng, khoản này về cơ bản đều có xác nhận của người tạm ứng, đây là khoản tạm ứng mua vật tư hàng hóa cho Công ty. Khoản người mua trả tiền trước 28,7 tỷ đồng đây là khoản khách hàng ứng trước tiền chuyển nhượng tài sản trên đất của nhà máy Hợp Kim Sắt MIMECO Tuyên Quang của Công ty, tại thời điểm làm công văn này thủ tục chuyển nhượng đã cơ bản hoàn thiện và công nợ trên đã được tất toán.

Về khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 1 tỷ đồng trong đó gần 500 triệu đồng là chi phí thăm dò xin mỏ phát sinh tại chi nhánh Cơ Khí 2 thực hiện các công việc thăm dò cho Công ty đã phát sinh từ trước, còn lại chủ yếu là sản phẩm dở dang lõi khoan và các sản phẩm khác.

Về chi phí xây dựng dở dang 1,866 tỷ đồng đây chủ yếu là khoản chi phí thăm dò mỏ hiện chưa được phê duyệt cấp phép.

Về khoản chuyển nhượng quyền ưu tiên xin phép khai thác mỏ Nà Pét 1 tỷ đồng là khoản khách hàng ứng trước để thực hiện quyền ưu tiên chuyển nhượng nhưng hiện tại hai bên chưa thống nhất được để thực hiện.

Về lỗ lũy kế tại 31.12.2023 là 19.622.225.630 đồng, hiện nay Công ty đã và đang cơ cấu lại sản xuất, cơ cấu lại các nguồn lực như dừng sản xuất và chuyển nhượng tài sản trên đất tại nhà máy Hợp Kim Sắt MIMECO Tuyên Quang, giảm nợ vay, tinh giảm bộ máy quản lý góp phần làm chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý và các chi phí khác. Công ty kỳ vọng sẽ giảm lỗ tiến tới có lãi trong thời gian tới.

Trên đây là giải trình của đơn vị kính mong Quý Sở xem xét, giúp đỡ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Kiểm Soát
- Lưu TC – KT, VP



Tăng Nguyên Ngọc